



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 กันยายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25550

Col.Inch: 28.52 Ad Value: 59,892

หัวข้อข่าว: ร้องปีกตุ้ส่งสอบไม่ฟ้องวิคตอเรีย

หน้า: 1 (ล่าง), 13

PRValue (x3): 179,676

ศิลปิน: สีส

ร้องปีกตุ้ส่งสอบ ไม่ฟ้องวิคตอเรีย

เครือข่ายด้านค้ำมนุษย์ ร้อง “ปีกตุ้”
สั่งตั้งคณะกรรมการ ◆อ่านต่อหน้า 13

วิคตอเรีย □ ต่อจากหน้า 1

สอบทราวุธตั้งแต่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ ร้องอัยการสูงสุด อธิบดีเอสไอ เหตุสั่งไม่ฟ้องเจ้าของอาบอบนวด “วิคตอเรีย ซีเครท” หนุนทำไทยถูกลดชั้นเที่ยวร์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทย พร้อมขอพิจารณาสั่งฟ้องต่อ ด้านรองโฆษกสำนักนายกฯ เตรียมส่งเรื่องให้นายกฯ พิจารณา

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตัวแทนคณะทำงานเครือข่ายองค์กรผู้หญิงและเด็ก และเครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ (เอทีเอ็น) เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ ร้องอัยการสูงสุด และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีสั่งไม่ฟ้องนางนิมา วีระเทพสุภรณ์ ผู้ต้องหาคดีสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท ที่ถูกตรวจค้นจับกุมหลังลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง

นายรมลสิทธิ์ พุกษยาชีวะ ผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมาภิบาล กล่าวว่า กรณีที่เจ้าหน้าที่ทุกตรวจค้นสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 ที่ผ่านมา พบว่ามีภรรยาหญิงบริการอายุ 18-25 ปี จำนวน 113 คน ลักลอบค้าประเวณี ขณะเดียวกันหญิงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานต่างด้าวด้วย ต่อมามีการคัดสรรผู้ต้องหาที่เป็นพนักงานไปหลายคน แต่นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับนางนิมา วีระเทพสุภรณ์ กับนางนิมา วีระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานบริการดังกล่าว ได้หลบหนีไปนอกราช

อาณาจักร

นายรมลสิทธิ์ กล่าวต่อว่า กรณีของนางนิมา นั้น คณะทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ มีความเห็นว่า ควรสั่งฟ้อง แต่ยังไม่ได้นำมาฟ้อง แต่เมื่อผู้ต้องหาหรือข้อหาให้บททวนความเห็นดังกล่าว ปรากฏว่า อธิบดีอัยการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ได้กลับความเห็นเป็นให้ไม่ฟ้องนางนิมา ต่อมา ร้องอัยการสูงสุด และอธิบดีเอสไอ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเช่นกัน ทั้งที่คดีนี้เป็นคดีค้ามนุษย์ และความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี อีกทั้งความผิดดังกล่าวยังเป็นมูลฐานในความผิดฐานฟอกเงิน

นายรมลสิทธิ์ กล่าวอีกว่า ทางเครือข่ายฯ วิดกกังวลอย่างมาก เนื่องจากหากไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของและผู้บริหารอาบอบนวดแล้ว อาจทำให้ไทยถูกลดชั้น (เที่ยวร์) ในรายงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ทรีพีอาร์) เพราะรัฐบาลกำหนดให้เรื่องการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ รวมถึงมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลดีเอสไอ และในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สั่งการเรียกเอกสารและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขั้นตอนการออกคำสั่งและดุลพินิจการพิจารณาไม่สั่งฟ้องคดีนางนิมาว่าเป็นไปตามกระบวนการ ขั้นตอนตามกฎหมาย และตามหลักการความสุจริตในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่ รวมถึงขอให้พิจารณาสั่งฟ้องคดีนางนิมาต่อไป

ด้าน น.ส.รัชดา กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องทั้งหมดส่งถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป.